

KẾ HOẠCH
khắc phục hạn chế qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình
năm 2023

Căn cứ Kết luận số 79-KL/BDVTU, ngày 15/12/2023 của tập thể lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy về ưu, khuyết điểm của tập thể lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy năm 2023 và Kết luận số 953-KL/TU, ngày 15/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đánh giá tình hình công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (liên hệ hạn chế, khuyết điểm liên quan); Ban Dân vận Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch khắc phục, như sau:

I- Mục đích, yêu cầu

- Đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tập trung khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong công tác dân vận, góp phần khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Phát huy tính chủ động, tự giác của từng cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện kế hoạch.

- Triển khai, thực hiện Kế hoạch nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, đạt kết quả các nội dung đã đề ra.

II- Những hạn chế qua kiểm điểm năm 2023

Qua kiểm điểm tự phê bình, phê bình công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành năm 2023, tập thể lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy có 3 hạn chế sau:

(1) Việc phối hợp nắm bắt, phản ánh những vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân có lúc chưa kịp thời, còn phát sinh một số vấn đề nổi lên trong Nhân dân.

(2) Công tác vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia một số phong trào còn thấp, chưa tạo sự lan tỏa trong xã hội.

(3) Trong lĩnh vực tôn giáo, một số địa phương, cơ sở không nắm chắc tình hình, xử lý vụ việc không kịp thời, để xảy ra một số trường hợp sinh hoạt tôn giáo trái phép, xây dựng cơ sở thờ tự không đúng quy định pháp luật.

III- Giải pháp khắc phục

1- Đối với hạn chế "Việc phối hợp nắm bắt, phản ánh những vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân có lúc chưa kịp thời, còn phát sinh một số vấn đề nổi lên trong Nhân dân".

** Giải pháp khắc phục:*

(1) Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế số 09-QC/BDVTU, ngày 08/4/2020 về nắm bắt thông tin và xử lý thông tin của Ban Dân vận Tỉnh ủy. Tích cực, chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường đi cơ sở để nắm chắc, kịp thời tình hình nhân dân, nhất là các vấn đề bức xúc, vấn đề nhân dân kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, các vụ việc phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự để kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất lãnh đạo Ban tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, giải quyết.

** Phân công thực hiện:*

Chủ trì: Trưởng Ban.

Phụ trách: Các đồng chí Phó trưởng Ban.

Tham mưu: Các phòng chuyên môn; CBCC cơ quan.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên hoặc đột xuất.

(2) Đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động Tổ giúp việc Khối dân vận tỉnh theo hướng bám sát tình hình ở cơ sở, phát hiện, dự báo được tình huống, vấn đề, vụ việc nổi lên trong nhân dân; chủ động đi cơ sở khi phát hiện vấn đề. Phấn đấu mỗi tổ chức Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh nghiên cứu ít nhất 01 vấn đề, vụ việc nhạy cảm, nhân dân quan tâm, kiến nghị để tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết. Từng thành viên Tổ giúp việc Khối dân vận tỉnh phát huy tốt vai trò, trách nhiệm được quy định tại Quyết định số 52-QĐ/BDVTU, ngày 07/4/2017 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về quy chế hoạt động của Tổ giúp việc khối dân vận cấp tỉnh.

** Phân công thực hiện:*

Chủ trì: Trưởng Ban.

Phụ trách: Đồng chí Phó Trưởng ban phụ trách phòng tham mưu kiêm Tổ trưởng Tổ giúp việc.

Tham mưu: Phòng Đoàn thể và các hội và Thành viên Tổ giúp việc khối dân vận cấp tỉnh.

Thời gian thực hiện: Hàng quý hoặc đột xuất.

2- Đối với hạn chế "*Công tác vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia một số phong trào còn thấp, chưa tạo sự lan tỏa trong xã hội*".

** Giải pháp khắc phục:*

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tăng cường vận động, có các giải pháp tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động theo tinh thần Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 21/4/2017 của

Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố; đặc biệt là các phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", "Dân vận khéo" gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.

** Phân công thực hiện:*

Lãnh đạo Ban chủ trì: Trưởng Ban.

Phụ trách: Đồng chí Phó Trưởng ban phụ trách phòng tham mưu.

Tham mưu: Phòng Đoàn thể và các hội.

Thời gian thực hiện: Trong năm.

3- Đối với hạn chế "*Trong lĩnh vực tôn giáo, một số địa phương, cơ sở không nắm chắc tình hình, xử lý vụ việc không kịp thời, để xảy ra một số trường hợp sinh hoạt tôn giáo trái phép, xây dựng cơ sở thờ tự không đúng quy định pháp luật*".

** Giải pháp khắc phục:*

(1) Phát huy vai trò cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh trong việc đôn đốc, theo dõi các cơ quan chức năng và các địa phương liên quan tăng cường công tác nắm chắc tình hình, địa bàn tôn giáo, nhất là các địa bàn có những vụ việc phức tạp tồn đọng, phát sinh trên lĩnh vực tôn giáo, để tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh cho ý kiến chỉ đạo Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy và Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo các địa phương lãnh đạo Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước tập trung xử lý có hiệu quả, dứt điểm các vấn đề tồn đọng, phát sinh, mới nổi lên trong tôn giáo, không né tránh, đùn đẩy, gây khó khăn cho giải quyết về sau.

(2) Tham mưu Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra tổ chức kiểm tra tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo năm 2024 tại các địa phương, cơ sở, nhất là những địa phương, cơ sở có vụ việc phức tạp, có hạn chế trong quản lý, xử lý vụ việc; qua đó nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện công tác tôn giáo tại cơ sở, từ đó khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện công tác tôn giáo.

(3) Định kỳ hàng tháng đôn đốc các sở, ngành liên quan và Thường trực cấp ủy, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo các huyện Tuy Phong, Hàm Tân, Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc và Phan Thiết tập trung xử lý dứt điểm, ổn định vụ việc tồn đọng, nổi cộm theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh và UBND tỉnh.

** Phân công thực hiện:*

Chủ trì: Trưởng Ban.

Phụ trách: Đồng chí Phó trưởng Ban phụ trách phòng tham mưu.

Tham mưu: Phòng Dân tộc và tôn giáo.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên hoặc đột xuất.

IV- Tổ chức thực hiện

1- Các đồng chí lãnh đạo Ban, các phòng và từng CBCC chủ động tham mưu thực hiện đạt kết quả các nội dung theo Kế hoạch đã đề ra; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trong giao ban hàng tháng để lãnh đạo Ban theo dõi, chỉ đạo.

2- Đề nghị Chi bộ, Công đoàn cơ quan phối hợp lãnh đạo, triển khai thực hiện các nội dung liên quan.

3- Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước giúp lãnh đạo Ban theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện và tham mưu báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy,
- Lãnh đạo Ban,
- Các phòng thuộc Ban,
- Lưu Văn thư.

TRƯỞNG BAN

Đặng Hồng Sỹ